

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2010

CHỈ THỊ**Về việc tăng cường quản lý súng săn, cửa xăng
để bảo vệ rừng và động vật hoang dã**

Trong những năm qua, việc quản lý súng săn, cửa xăng để bảo vệ rừng và động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh trật tự nói chung, an ninh rừng nói riêng.

Theo báo cáo của các ngành chức năng tại 15 huyện có rừng đã vận động thu hồi 8.189 khẩu súng săn các loại, 76 nòng súng kíp, 30 bẫy kẹp; thống kê hiện có 1.856 cửa xăng. Tuy nhiên hiện nay số lượng súng săn lưu giữ trong nhân dân còn tương đối lớn, cửa xăng chưa thống kê quản lý còn nhiều ảnh hưởng đến việc bảo vệ rừng, động vật hoang dã, an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực miền núi.

Để ngăn chặn tình trạng săn bắn động vật hoang dã, khai thác gỗ rừng trái phép đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực miền núi và trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện ngay một số biện pháp sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về giá trị, lợi ích to lớn của rừng, trách nhiệm bảo vệ rừng là của toàn dân; chủ trương, chính sách và các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện chỉ đạo chính quyền cơ sở làm tốt công tác vận động thu hồi hết số súng săn hiện đang còn lưu giữ trong dân.

4. Chủ tịch UBND các huyện có rừng chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan hữu quan tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng để phát hiện và xử lý kịp thời người sử dụng cửa xăng khai thác gỗ, lâm sản trái phép; thống kê hết số cửa xăng do các tổ chức, cá nhân, hộ gia